

## Rô-ma 8:1

Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa;

## I Giăng 1:9

Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.

## Thi Thiên 32:1-5

Phước cho người nào được tha sự vi phạm mình, Được khỏa lấp tội lỗi mình!

Phước cho người nào Đức Giê-hô-va không kể là gian ác Và trong lòng không có điều dối trá!

Khi con nín lặng, các xương cốt con hao mòn Và con rên xiết trọn ngày.

Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên con; Sức con tiêu hao như bởi cơn hạn mùa hè. (Sê-la)

Con đã thú tội cùng Chúa, Không giấu gian ác con; Con nói: “Con sẽ xưng các sự vi phạm con với Đức Giê-hô-va, Và Chúa tha tội cho con.” (Sê-la)

Có tội lỗi nào mà bạn vẫn cảm thấy hổ thẹn hay tội lỗi nào mà bạn cảm thấy Chúa không thể tha thứ không?

Nếu có, hãy ngừng lại và làm những điều sau:

- Viết xuống những tội lỗi của bạn trên một mảnh giấy và chỉ cho riêng bạn thấy.
- Sau khi xưng nhận với Chúa, viết đề **I Giăng 1:9** lên trên nó. -- **Rô-ma 8:1** --
- Tạ ơn Chúa vì qua Đấng Christ, tội lỗi này đã được tha thứ hoàn toàn và lỗi lầm của bạn được xóa bỏ.
- Bây giờ xé tờ giấy như một lời nhắc nhở rằng nó đã biến mất.

Trong Thi-thiên, Đa-vít chia sẻ kinh nghiệm của ông thể nào tội lỗi của ông đã ảnh hưởng đến sự thông công của ông với Đức Chúa Trời

Đọc **Thi-thiên 32:1-5**.

Trải nghiệm của Đa-vít trước khi thú nhận tội lỗi của mình là gì?

Điều gì cho thấy mối thông công của ông với Chúa đã được phục hồi?

Tạ ơn những gì Đức Chúa Trời đã làm trong ân điển Ngài và tiếp tục làm cho bạn là cách tốt đẹp để phát triển mối liên hệ gần gũi. Mối liên hệ của bạn với Chúa sẽ được xây dựng trên tình **yêu thương** và **lòng biết** ơn hơn là **tội lỗi** và **trách nhiệm**.

## Tóm Tắt Suy Nghĩ và Các Bước Tiếp Theo

*Bạn học được gì về tấm lòng của Chúa đối với bạn?*

*Những lẽ thật nào bạn có thể chia sẻ với ai đó để giúp đỡ hoặc khuyến khích họ trong đức tin của họ?*

Tuần này, mỗi ngày hãy đọc một đoạn dưới đây. Hãy xem nó nói gì về tấm lòng của Chúa. Tạ ơn Chúa vì tình yêu và sự tha thứ tuyệt vời của Ngài đã cho phép bạn có sự thông công.

**Lu-Ca 15:11-32**

**Ê-Sai 53:4-6**

**I Giăng 1:5-2:2**

**Rô-Ma 8:31-39**

**Cô-Lô-Se 2:13-14**

**Lu-Ca 7:36-50**

# 2

Những cuộc hội thoại về đức tin căn bản:

## DUY TRÌ MỐI QUAN HỆ CỦA BẠN VỚI CHÚA



*Trước khi bạn tiếp nhận Chúa Jesus vào đời sống, bạn nhìn nhận Chúa như thế nào?*

*Bạn đã từng xem Chúa như một Đấng mà bạn có thể biết Ngài cách cá nhân không?*

## Khía Cạnh Năng Động Của Mối Quan Hệ Của Bạn với Chúa

Khi bạn phát triển mối quan hệ của mình với Chúa, sẽ rất hữu ích nếu bạn hiểu rằng **mối quan hệ** của bạn với Ngài có một khía cạnh vĩnh viễn, nhưng cũng có một **chất lượng** năng động của mối quan hệ đó qua sự **thông công** với Ngài.



Mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái minh họa 2 lĩnh vực của một mối liên hệ. Nếu ai đó là con, mối liên hệ huyết thống cha-con sẽ luôn luôn hiện hữu.



Tuy nhiên, có những điều khiến mối thông công giữa cha mẹ và con cái bị gãy đổ, ảnh hưởng đến chất lượng của mối liên hệ này.

Đức Chúa Trời ban cho bạn làm con cái của Ngài khi bạn đặt đức tin mình nơi Chúa Cứu Thế Jesus. Đọc **Giăng 1:12**.

Mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Trời là đảm bảo và đời đời. Bạn sẽ luôn luôn là con cái của Ngài và điều đó không bao giờ thay đổi cho dù bạn có làm gì hay điều gì đó xảy ra.

Nhưng Đức Chúa Trời cũng muốn mối liên hệ của bạn trở nên gần gũi và đầy trọn. Đức Chúa Trời muốn bạn vui hưởng một mối liên hệ được mô tả trong **Khải Huyền 3:20** “Ta sẽ vào ăn bữa tối với người, và người với ta.”

Đọc **I Giăng 1:3-4**.

*Bạn mô tả mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Trời như thế nào ngay bây giờ?*

*Điều đó có mang đến cho bạn sự vui mừng?*

## Giăng 1:12

Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời

## 1 Giăng 1:3-4

... còn chúng tôi vẫn có sự tương giao với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. Chúng tôi viết điều này cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn.

### Rô-ma 3:23-25

vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời; nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jê-sus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tể chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc này bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, . . .

### Hê-bơ-rơ 10:10, 17-18

Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jê-sus Christ một lần đủ cả. . . Ngài lại phán: “Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi và việc ác của họ nữa.” Nơi nào có sự tha thứ thì không cần dâng tế lễ vì tội lỗi nữa.

### Thi-Thiên 103:10-13

Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, Cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta. Vì các tầng trời cách xa mặt đất bao nhiêu, Thì lòng nhân từ của Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót người kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.

## Những Trở Ngại Cho Mối Thông Công của bạn với Chúa

Không giống như mối quan hệ vĩnh cửu của chúng ta, mối thông công của chúng ta với Chúa bị ảnh hưởng bởi những lựa chọn của chúng ta.

*Những điều gì tạo ra căng thẳng cho mối quan hệ của bạn với người khác?*

*Bạn nghĩ điều gì sẽ gây ra căng thẳng cho mối thông công của bạn với Chúa?*

Tội lỗi ảnh hưởng đến mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Tội lỗi có thể gây ra hành động và thái độ sai trật hoặc thậm chí làm chúng ta thất bại trong việc làm hài lòng Đức Chúa Trời. Trước khi bạn tiếp nhận Chúa Jesus vào đời sống, tội lỗi của bạn - sự từ chối Đức Chúa Trời và ý muốn của Ngài trên bạn - giữ bạn khỏi mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Tội lỗi trong đời sống một người khiến họ không được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời vì Ngài là thánh và không thể bỏ qua tội lỗi.

Đức Chúa Trời đã cung ứng giải pháp như thế nào theo **Rô-ma 3:23-25**?

Theo **Hê-bơ-rơ 10:10; 17-18**, điều gì đã xảy ra đối với rào chắn tội lỗi và cho bạn khi bạn chấp nhận món quà của Đức Chúa Trời bởi đức tin?

*Vì Đấng Christ đã chết để tha thứ mọi tội lỗi của bạn và khiến bạn được Ngài chấp nhận, vậy bạn có cần làm thêm điều gì nữa để chuộc tội của mình hay không?*

Là một Cơ Đốc Nhân, mặc dù tội lỗi của bạn đã được tha thứ và bạn có sự sống mới, nhưng bạn vẫn có khả năng phạm tội. Những ham muốn và thói quen cũ có thể cám dỗ bạn và bạn có thể đưa ra những sự lựa chọn sai lầm, quyết định phớt lờ hoặc không vâng lời Chúa và theo đuổi ý muốn riêng của mình.

*Bạn mong đợi Chúa phản ứng thế nào về điều này?*

Làm thế nào **Thi-thiên 103:10-13** mô tả phản ứng của Chúa khi con cái Ngài phạm tội?

Tuy nhiên, có những hậu quả đối với tội lỗi. Khi bạn phạm tội với tư cách là một Cơ Đốc Nhân, tội lỗi khiến mối thông công của bạn với Chúa bị phá vỡ và bạn bắt đầu xa cách Ngài mặc dù Ngài vẫn là Cha Trên Trời của bạn.

*Trong hình ảnh ở trang thứ nhất, thể nào lựa chọn của người con ảnh hưởng đến sự tương giao của họ?*

Dựa trên **Ê-sai 59:2**, nếu phạm tội, liệu bạn có còn được hưởng mối thông công với Chúa hay không?

Những câu Kinh Thánh chúng ta vừa xem qua đảm bảo thể nào cho chúng ta vẫn là con của Ngài?

## Khôi Phục Sự Thông Công Của Bạn với Chúa

Là một người Cha đầy lòng trắc ẩn, Chúa đã giúp bạn có thể khôi phục mối thông công ngay cả sau khi bạn không vâng lời, phớt lờ hoặc phản bội Ngài. Ngài sẵn lòng làm điều này bởi vì bạn hiện đang ở trong Đấng Christ và mọi tội lỗi – quá khứ, hiện tại và tương lai – đã được trả giá khi Đấng Christ hy sinh mạng sống của Ngài cho bạn.

Bạn khôi phục sự thông công bằng cách quay trở lại với Chúa và bày tỏ với Ngài nỗi buồn của bạn vì tội lỗi, lòng biết ơn vì sự tha thứ của Ngài và mong muốn thay đổi của bạn. Điều này được gọi là xưng tội hoặc sám hối.



Đọc **I Giăng 1:8-9**.

Đây là những bước để phục hồi mối liên hệ:

1. **Thừa nhận với Chúa rằng tội lỗi của bạn là sai trái** và đã trở thành rào cản cho mối thông công của bạn với Chúa.
2. **Cảm ơn Chúa vì Ngài đã trả giá cho tội lỗi đó và tha thứ cho bạn** dựa trên cái chết của Chúa Giê-su.
3. **Cầu xin Chúa thay đổi tâm hồn của bạn** để lần sau bạn chọn con đường của Chúa thay vì của mình.

Bất cứ khi nào bạn nhận ra mình đã không vâng lời Chúa hoặc gây ra tội lỗi nào đó trong cuộc sống của mình, hãy ngay lập tức thú nhận điều đó với Ngài. Bạn có thể sử dụng những từ ngữ tương tự như sau:

**“Thưa cha, con xin lỗi vì tội lỗi của con. Tạ ơn Cha rằng thông qua Đấng Christ, Cha đã tha thứ và làm sạch tôi cho con. Xin hãy thay đổi những ham muốn của con để con không còn theo đuổi tội lỗi này nữa mà thay vào đó tìm cách làm hài lòng Cha.”**

Một khi thành thật thú nhận tội lỗi của mình, chúng ta có thể cảm nghiệm được niềm vui và sự giải thoát khỏi tội lỗi.

Dựa trên **Rô-ma 8:1**, tại sao bạn không nên cảm thấy xấu hổ hoặc tội lỗi sau khi thú nhận tội lỗi của mình?

### Ê-sai 59:2

Nhưng chính vì sự gian ác của các người đã phân cách các người với Đức Chúa Trời mình, Và tội lỗi các người đã che khuất Ngài khỏi các người Đến nỗi Ngài không nghe các người nữa.

### I Giăng 1:8-9

Nếu chúng ta nói mình không có tội thì chúng ta tự lừa dối mình, và chân lý không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.

### Rô-ma 8:1

Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jê-sus sẽ không bị kết tội nữa;